

Vì một mùa tuyển quân thắng lợi

Với quyết tâm bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm 2023, các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.



Thanh niên thành phố Thái Bình khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Ngay từ sáng sớm, tiếng loa reo vang trong khung cảnh cờ Tổ quốc rực rỡ khiến không khí ngày khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại huyện Kiến Xương thêm sôi nổi. Các khâu chuẩn bị được Ban CHQS huyện thực hiện bài bản, bảo đảm đúng quy định. Anh Phạm Thành Giang, thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên chia sẻ: Tôi là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, vừa học vừa làm thêm, tôi đã mở được một cửa hàng kinh doanh xe máy với mức thu nhập khá phục vụ cho cuộc sống và học tập. Trong suy nghĩ của tôi, nhập ngũ không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, do đó tôi và các bạn tại địa phương đã chấp hành nghiêm chỉnh và sẵn sàng gác lại công việc và sự nghiệp học hành khi có lệnh gọi nhập ngũ bởi mỗi trường quân đội cũng là điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện giúp chúng tôi thêm trưởng thành.



Thanh niên huyện Thái Thụy khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Kiến Xương năm nay là 2.154 công dân, trong đó trên 1.300 công dân trong diện điều khám sức khỏe NVQS. Đến ngày 18/11, các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác khám tuyển tập trung tại huyện, kết quả bước đầu đạt khá. Ngày trong tuần đầu tháng 11, thành phố Thái Bình đã hoàn thành công tác khám tuyển NVQS. Kết quả bước đầu đã có 686/788 công dân được điều khám đã tham gia khám tuyển, 180 công dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ, đạt 91,37% chỉ tiêu giao quân. Thượng tá Trần Văn Huấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết:

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bên cạnh việc thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý thanh niên trong độ tuổi và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân. Năm 2023, Chính phủ giao tỉnh Thái Bình tuyển chọn, gọi 2.875 công dân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân được tỉnh đặc biệt quan tâm. Vừa qua, hội nghị trực tuyến ba cấp triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bất cập, tìm nguyên nhân, giải pháp để các địa phương, đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật.

Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo hội đồng NVQS các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS và thực hiện quy trình các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo chủ trương tuyển "tròn khâu" với phương châm "tuyển người nào chắc người đó". Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, trách nhiệm cao, phối hợp với các lực lượng chức năng giúp đỡ, đôn đốc các địa phương gặp khó khăn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyển quân. Bám sát cơ sở chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đôn đốc những công dân chưa thực hiện khám tuyển trở về khám bù, khám vét bảo đảm tuyển chọn, giao đủ 100% chỉ tiêu, dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, an toàn, đúng luật.

TRỊNH CƯỜNG

Trong sự chuyển biến tích cực của công tác đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh thời gian qua có đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo tổng phụ trách - những thanh niên mang khăn quàng đỏ.

Những người "giữ lửa" cho hoạt động đội

Giáo viên tổng phụ trách đội là những người cống hiến hết mình cho công việc, luôn sẵn sàng đi sớm, về muộn, thậm chí không có ngày nghỉ, ngày lễ. Các anh chị là người thiết kế, tổ chức hầu hết các hoạt động của thiếu nhi trong nhà trường, giúp các em học sinh có nền tảng tri thức, kỹ năng để phát triển toàn diện. Dù mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng giáo viên tổng phụ trách đội cùng chung niềm đam mê và điều kiện với nghề, đã truyền cảm hứng nhiệt huyết, cống hiến vì các em học sinh, vì thế hệ tương lai của đất nước.

Chị ĐINH THỊ HOÀN
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) là một trong những liên đội mạnh của Hội đồng Đội thành phố. Trong những năm học vừa qua, Liên đội đã phát động nhiều phong trào bổ ích, thiết thực như: Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đôi bạn cùng tiến, nuôi lợn nhân đạo hay tham gia liên hoan các đội tuyển truyền măng non về các chủ đề: thế giới không khói thuốc, phòng, chống đuối nước. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, Liên đội được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đội và phong trào thiếu nhi khối trường tiểu học - trung học cơ sở do Trung ương Đoàn trao tặng. Cô giáo Tô Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: Liên đội có được thành tích cao là nhờ sự tận tâm của cô giáo Lê Thu Hương, tổng phụ trách đội. Các hoạt động, phong trào do cô giáo Lê Thu Hương khởi xướng đều được các em học sinh tích cực tham gia. Sau mỗi hoạt động, phong trào, các em thêm hiểu biết, tự tin, biết chia sẻ hơn.

Theo cô giáo Lê Thu Hương, công việc tổng phụ trách đội như "làm đầu trăm họ", cho nên phải thật khéo léo để giáo viên chủ nhiệm và các phụ huynh không thấy bị phiền hà, học sinh tham gia phong trào có hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc học tập. Đồng thời, tùy tính cách của học sinh mà triển khai hoạt động cho phù hợp. Với học sinh nhút nhát, thông qua các trò chơi sẽ hướng dẫn sinh hoạt tập thể, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn. Những học sinh cá biệt, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... thì là sự đồng hành, động viên trong học tập, rèn luyện.

15 năm làm tổng phụ trách đội, với nhiều giấy khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, cô giáo Tô Thị Thúy Thảo, tổng phụ trách đội Trường THCS

thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) cho rằng, để trở thành một tổng phụ trách đội giỏi, bên cạnh sự năng động, sáng tạo, chịu khó học hỏi thì điều quan trọng nhất là phải yêu nghề, yêu trẻ. Cô giáo Tạ Thị Thúy Thảo luôn đặt tiêu chí công tác đội phải có tính định hướng giáo dục cho học sinh. Vì thế, cô thường tổ chức các hoạt động giáo dục các em về ý thức trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân hậu. Cô tổ chức các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo,

nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Để chuẩn bị hoạt động đội hiệu quả, từ đầu năm học đã phải lên ý tưởng và xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường. Các ý tưởng thường tập trung giáo dục học sinh theo mục tiêu toàn diện và được đa dạng hóa bằng các hình thức, phù hợp với từng độ tuổi, chủ đề. Các hoạt động không chỉ tương tác với học sinh mà

còn để phụ huynh cùng tham gia, tăng sự tương tác. Một điển hình khác là cô giáo Hoàng Thị Tố Nga, tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ). Công trường an toàn giao thông, vườn rau em chăm, thể dục giữa giờ... là những đối mới nổi bật trong hoạt động đội mà cô giáo Nga triển khai. Không chỉ hăng say trong công tác đội, cô Nga còn được biết đến là người có duyên với các giải thưởng, đặc biệt là các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của lực lượng vũ trang. Cô giáo Hoàng Thị Tố Nga cho biết: Việc xây dựng các mô hình, công trình phân việc chủ yếu để giáo dục, nâng cao ý thức của đội viên, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống. Những tổng phụ trách đội như cô Lê Thu Hương, Tạ Thị Thúy Thảo, Hoàng Thị Tố Nga là minh chứng nhỏ về những người "giữ lửa" hoạt động đội trong các nhà trường. Niềm vui của tổng phụ trách đội là thành công của các phong trào, sự hồn nhiên của các học trò lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh.

KUÂN PHƯƠNG



Mô hình vườn rau em chăm tại Liên đội Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ).

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức "đóng góp khi lành, để dành khi ốm". Không ai biết trước được sức khỏe của mình sẽ như thế nào, trong trường hợp không may bị ốm đau, bệnh tật, nếu có thẻ BHYT thì người bệnh sẽ rất yên tâm điều trị vì đã có quỹ BHYT chi trả phần lớn viện phí. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều người chủ quan không tham gia BHYT, đến khi nằm viện phải chi trả một số tiền lớn thì thấy tiếc vì đã không chủ động sớm hơn. Chị Phan Thị Hoa ở thị trấn Vũ Thư điều kiện kinh tế tương đối khá giả, tuy nhiên từ trước đến nay vợ chồng chị chưa từng tham gia BHYT hộ gia đình vì thấy giá sức khỏe bình thường, chẳng mấy khi ốm đau, bệnh tật nên chủ quan, không quan tâm đến BHYT. Thời gian gần đây, sức khỏe có sự thay đổi, tình trạng vợ chồng chị đi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, nhiều khi còn lên cả Hà Nội. Mặc dù chi phí điều trị chưa phải ở mức cao nhưng nhiều lần như vậy cũng khá tốn kém. Ở bệnh viện, thấy những người có thẻ BHYT rất yên tâm và thoải mái điều trị nên chị đã quyết định tham gia BHYT hộ gia đình cho cả hai vợ chồng. Bà Đào Thị Tân ở xã Minh Quang (Kiến Xương) là người thăm thía hơn ai hết sự thiệt thòi của việc không có thẻ BHYT khi ốm đau. Thời gian trước, bà cũng tham gia BHYT nhưng gần đây bị gián đoạn, không tham gia. Cách đây không lâu, do căn bệnh men gan cao, bà phải điều trị tại

THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỪNG ĐỂ "MẮT BÒ MỚI LO LÀM CHUÔNG"



Phải chi trả số tiền lên tới 42 triệu đồng sau gần 1 tháng nằm viện, bà Đào Thị Tân (ngồi giữa), xã Minh Quang (Kiến Xương) mới thấm thía giá trị của tấm thẻ BHYT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh mắt gần 1 tháng. Bà nhận tính chi phí tính từ lúc nhập viện đến khi ra viện, cộng với tiền ăn uống, sinh hoạt hết 42 triệu đồng. Hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nên số tiền đó là cả một tài sản lớn với gia đình bà. Bà Tân giải bày: Để có tiền điều trị, gia đình tôi còn phải vay mượn thêm của anh em, họ hàng. Giờ tôi mới thấm thía, nếu như có thẻ BHYT thì chắc chắn số tiền chi trả viện phí sẽ không lớn như vậy. Gia đình vừa không phải khổ sở chạy vay mượn, lại vừa để ra được một khoản tiền lớn để làm những việc khác. Quan trọng hơn, khi có thẻ BHYT thì dù có đi khám nhanh hay phải nằm viện điều trị dài ngày thì tình hình cũng sẽ rất yên tâm.

thẻ BHYT. Chúng tôi đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của BHYT tới người dân trên địa bàn, làm sao để tất cả mọi người được tiếp cận chính sách ưu việt của nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức và chủ động tham gia. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn tỉnh hiện có 1.613.249/1.873.890 người tham gia BHYT, trong đó có 479.040 người tham gia BHYT hộ gia đình, mức độ bao phủ BHYT mới đạt 86,1%. Nguyên nhân của việc còn nhiều người chưa tham gia BHYT trước hết là do chưa thực sự hiểu tính ưu việt cũng như sự cần thiết của việc tham gia BHYT. Có người hiểu rõ lợi ích của việc tham gia BHYT, muốn mua BHYT cho bản thân và cả gia đình, song vì điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên phải dành tiền làm việc khác. Có những người đang trong độ tuổi lao động, thấy sức khỏe tốt nên chủ quan không tham gia để tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, có người tuy đã tham gia BHYT liên tục được vài năm song chưa cần dùng đến thẻ BHYT bởi chưa bị ốm đau hay rủi ro tai nạn phải đi bệnh viện bao giờ, vì vậy cảm thấy lãng phí nên ngừng không tham gia BHYT nữa... Để tạo điều kiện cho tất cả người dân được tiếp cận

với các dịch vụ y tế tốt nhất ngay từ cơ sở, nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhất là với những người lao động tự do. Theo đó, người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng. Mức đóng BHYT hộ gia đình cụ thể cho các thành viên là: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành với mức đóng tương ứng là 67.050 đồng/tháng, tương đương 804.600 đồng/năm; người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chia sẻ: Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý. Được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT. Phần đầu đến hết năm nay sẽ có 90% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT, qua đó tạo cơ sở để hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

ĐỖ HỒNG GIA

LỢI ÍCH KHI THAM GIA BHYT HỘ GIA ĐÌNH

BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện.

Tham gia BHYT hộ gia đình:

- Người tham gia BHYT trong cùng một hộ gia đình, từ người thứ hai trở đi được giảm trừ mức đóng khi tham gia.
- Được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có ký Hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.
- Được quỹ BHYT chi trả từ 80-100% chi phí khi khám chữa bệnh theo quy định.
- Giúp bạn và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn.
- Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách" giữa những người tham gia.

Rủi ro khi không có thẻ BHYT:

- Kinh tế gia đình sa sút khi không may mắc bệnh hiểm nghèo.
- Khó có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền.
- Luôn lo lắng vì giá dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
- Phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Nguồn: BHXH Việt Nam